



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๔-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๒๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๓ มูลค่าข่าว ๒๔,๘๐๔.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



หลักการสำคัญ

๗ ด้เห็นความร่วมมือของอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาที่ออกมาแสดงความกตัญญูและข้อเสนอแนะการบริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล ตามคำเชิญของ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ ผ่าน ศ.พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ กกอ. เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงสถานการณ์บ้านเมืองแล้ว

บอกได้ว่าเป็นความพยายามที่ตั้งมั่นด้วยความปรารถนาดีของทุกฝ่ายที่จะร่วมกันแก้ปัญหาไม่ให้นานปลาย และนำเสนอส่งต่อบทเรียนที่มีค่าเชิงคุณที่ท้าทายการบริหารประเทศในอนาคตนี้มา จากบรรดาอธิการบดีที่ประสานเป็นเนื้อเรื่องทำนองเดียวกันที่ว่า การออกกฎหมายไม่ชอบธรรมจะกลายเป็นบรรทัดฐานที่ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถใช้เป็นบทเรียนสอนคนรุ่นหลังได้ กระทำการทุจริต คอร์รัปชัน และจะก่อให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งในสังคม มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

มหาวิทยาลัยจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วในการออกพ.ร.บ. นิรโทษกรรม ในฐานะให้ความรู้การศึกษาและผลิตนักศึกษาออกไปรับใช้สังคม ต้องแสดงจุดยืนเพื่อส่วนรวมประเทศไทยจะเดินไป

อธิบายความจาก ศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) บอกในที่ประชุมครั้งนั้นว่า การบริหารงานมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องการประสานงานมิใช่การสั่งการ อธิการบดีจึงไม่สามารถสั่งการให้คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนิสิตกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้

อธิการบดีและผู้บริหาร มีหน้าที่ทำให้เกิดเสรีภาพในการแสดงออกที่ถูกคั่งคามทำนองคลองธรรมเท่านั้น แต่ พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฉบับที่ผ่านวาระ 3 ของส.ส.มีจุดอ่อนสำคัญก่อให้เกิดการกีดกันอย่างกว้างขวาง

กระหนาบหลักการสำคัญของประเทศ คือความซื่อสัตย์สุจริต การทำดีได้ดี ทำไม่ต้องรับโทษ เมื่ออนรังพ.ร.บ.ฯ แล้ว ก็ไม่ควรสื่อว่าร่างฯ นั้นมีข้ออย่างไร จะเกิดความขัดแย้งยิ่งขึ้น

อยากให้ ส.ส. 310 คน ควรออกมาแสดงความรับผิดชอบขอโทษประชาชน เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ทางการเมือง และใช้วิกฤตการณ์ครั้งนี้ในการพัฒนาการเมืองไทยให้ดีขึ้น นั่นคือมาตรฐานนักการเมืองไทยเป็นผู้สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ในอนาคตส.ส.และส.ว.ต้องรับฟังความคิดเห็นประชาชนกว้างขวางก่อนลงมติกฎหมายสำคัญ เมื่อเรื่องคอร์รัปชันยอมรับไม่ได้ จึงควรกำหนดให้นิรโทษกรรมไม่ได้ นักการเมืองและรัฐบาลต้องสนับสนุนปราบทุจริตประพฤติกมิชอบหรือคอร์รัปชัน ให้ประชาชนเห็นเป็นรูปธรรม

ตุลย์ ณ ราชดำเนิน
tulacom@gmail.com